



THƯ NGỎ

Về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Kính gửi: Quý người nộp thuế có ngành nghề kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, siêu thị, kinh doanh vàng bạc...

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Quý người nộp thuế (NNT) trong suốt thời gian qua; đặc biệt là quý NNT đã chuyên đổi sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trước thời hạn quy định.

Qua triển khai, đến nay HĐĐT đã và đang tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm từ 50-70% chi phí so với sử dụng hóa đơn giấy, tạo sự yên tâm cho NNT và khách hàng thông qua việc kiểm tra được ngay thông tin HĐĐT trên hệ thống HĐĐT của cơ quan thuế (CQT). Tuy nhiên, với một số ngành đặc thù nêu trên, việc lập HĐĐT vào lúc ngoài giờ, đêm khuya hay giờ cao điểm sẽ gặp khó khăn nhất định khi cấp mã của CQT. Nắm bắt được khó khăn của NNT, CQT tiếp tục triển khai phương thức HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ máy tính tiền (MTT).

Trường hợp quý NNT lựa chọn thêm phương thức HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ MTT thì phương thức này sẽ là sự hỗ trợ tối ưu cho quá trình kinh doanh của quý NNT. Một số tiện ích có thể kể đến như sau:

- NNT lập HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ MTT giao cho khách hàng bất cứ khi nào, kể cả ngoài giờ, đêm khuya hay giờ cao điểm; không bắt buộc có chữ ký số.
- Mã của CQT được cấp tự động, theo dải ký tự và cấp riêng cho từng cơ sở kinh doanh.
- Cuối ngày NNT mới tập hợp toàn bộ HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ MTT đã lập trong ngày gửi đến CQT; vì vậy, NNT hoàn toàn chủ động trong xử lý, điều chỉnh hoặc thay thế HĐĐT sai sót.
- Tại một địa điểm bán hàng có thể thiết lập nhiều MTT, hạn chế được tình trạng khách hàng phải chờ đợi khi thanh toán. Ngoài ra, khi khách hàng nhận HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ MTT của NNT còn có nhiều cơ hội trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn”, từ đó tạo sự gắn kết thông qua hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có lập HĐĐT.

Kính thưa quý vị!

Việc đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ MTT rất đơn giản, quý NNT chỉ cần tích chọn thêm mục “Hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền” trên tờ khai thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT theo Mẫu số 01/ĐKTD-HĐĐT - Nghị định số 123/2020/NĐ-CP gửi đến CQT là đã sử dụng được HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ MTT thông qua nhà cung cấp giải pháp.

Trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng kính mong quý NNT tiếp tục phát huy trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là đồng hành cùng ngành Thuế đẩy nhanh tiến độ sử dụng HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ MTT. Mỗi đóng góp của quý NNT là góp phần giúp CQT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý thuế, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh nhà.

Một lần nữa, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý NNT. Chúng tôi luôn đồng hành cùng quý vị.

Trân trọng kính chào./.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Cơ quan: Cục Thuế tỉnh Lâm
Đồng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài
chính
Email:
ctlamdong.ldo@gdt.gov.vn
Thời gian ký: 23.02.2023
14:12:18 +07:00

Nguyễn Thị Tuyết Ánh